

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559

หาข่าวระวัง...โรคใบขอบแห้ง



ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง ลมพัดแรง กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนชาวนาทั่วประเทศ...ให้ระวังโรคขอบใบแห้งระบาด เป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้า แดกกอ จนถึงออกรวง พบมากในพื้นที่นา ไร่ นาชลประทานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ระยะต้นกล้า ก่อนนำไปปักดำจะมีจุดเล็กๆ ซ้ำที่ขอบใบของใบล่าง ต่อมา 7-10 วัน จุดซ้ำจะขยายกลายเป็นสีเหลืองยาวตามใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้ง สีเขียวจะจางลงเป็นสีเทาๆ

อาการในระยะหลังปักดำแล้วหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ขอบใบจะมีรอยขีดซ้ำ ต่อมาจะกลายเป็นสีเหลืองที่แผลมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสน เท่าหัวเข็มหมุดแล้วจะกลายเป็นสีน้ำตาล และหลุดไปตามน้ำฝน ทำให้โรคแพร่ระบาดในวงกว้าง และแผลจะขยายออกไป ขอบแผลมีลักษณะลายหยัก เมื่อนานไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบจะแห้งและม้วนตามความยาว

ในกรณีที่ต้นข้าวอ่อนแอต่อโรคและเชื้อโรค มีปริมาณมากจะทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวจะเหี่ยวเฉาและแห้งตายทั้งต้นอย่างรวดเร็ว

วิธีการป้องกันกำจัด กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60, สุพรรณบุรี 90, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2, กข 7, กข 23 เป็นต้น ในนาที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป และไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น

ถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, กข 6, เหนียวสันป่าตอง, พิษณุโลก 2 และชัยนาท 1....เกษตรกรหมั่นตรวจแปลง ฝ้าระวังการเกิดโรค

สำหรับการใช้สารป้องกันกำจัด มีให้เลือกตั้งแต่ แบคทีเรีย, ไอโซโพรโทไอลีน, คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์, เซตริพโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโครคลอไรด์, ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต ควรพ่นตั้งแต่พบอาการในระยะเริ่มแรก ในอัตราตามที่ฉลากแนะนำ ส่วนสารชีวภัณฑ์ ที่นำมาใช้ได้ เช่น *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus subtilis* หรือ *Pseudomonas fluorescens* หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก

กรม.อัดเพิ่ม 2 มาตรการพัฒนาท้องถิ่น



รัฐต่อแวนต 7% อีกปีหวังเศรษฐกิจฟื้น กัดฟันสูญรายได้ 256,900 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวนต) ไร่ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว โดยขยายตัวได้ 3.2% ในไตรมาสแรกปี 2559 และ 3.5% ในไตรมาสที่ 2 เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่ยังมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และความผันผวนในตลาดเงินโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการบริโภค การลงทุน สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประชาชน จึงได้ขยายเวลาการลดแวนตที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งการขยายเวลาคงแวนตที่ 7% ออกไปเป็นครั้งที่ 13 นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ทั้งนี้ คาดว่าการขยายเวลาการลดแวนต เหลือ 7% ดังกล่าว จะส่งผลให้รัฐบาลขาดรายได้ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 256,900 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน กรม.ยังได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ประกอบด้วย มาตรการ แรกเป็นการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือแมชชีนฟันด์ วงเงิน 19,795 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายสมทบในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินสะสมของ อปท.ในสัดส่วน 1 : 1 หรือฝ่ายละ 9,897.50 ล้านบาท ให้ อปท.จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดให้ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 หรือช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 หรือภายในเดือน มี.ค.2560

สำหรับมาตรการที่ 2 เป็นมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. โดยจะให้ อปท.ใช้เงินสะสมมาทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการในท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค.2559-ก.ย.2560 เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการจะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคึกคักมากขึ้น

ลดพื้นที่ปลูกนาปรังเพิ่ม



นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมการวางแผนข้าวครบวงจรว่า ขณะนี้เล็งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ประชุมวันที่ 14 ก.ย.59 นี้ ให้พิจารณาลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2560 ที่จะเริ่มปลูกในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีจะมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้กว่า 27 ล้านตันข้าวเปลือก โดยจะลดพื้นที่ปลูกลงประมาณ 1 ล้านไร่ จากแผนการผลิตข้าวครบวงจรเดิมที่กำหนดพื้นที่เพาะปลูกไว้ประมาณ 7 ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังลดปริมาณผลผลิตข้าวที่จะออกมาอีก 1 ล้านไร่ หรือผลผลิตข้าวจะลดลง 1 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่จะมีผลผลิตนาปรังทั่วประเทศประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้โครงการเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ โครงการเปลี่ยนชานนาเพาะปลูกพืชหลากหลายประมาณ 300,000 ไร่ และ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวโพดอีกประมาณ 700,000 ไร่ จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500,000 ไร่ ซึ่งชานนาที่เปลี่ยนใจเพาะปลูกหรือเข้าโครงการ ทั้งปลูกพืชอื่นและข้าวโพด รัฐบาลจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจูงใจประมาณไร่ละ 2,000 บาทต่อไร่ โดยโครงการนี้ต้องใช้งบ 2,000 ล้านบาท สำหรับลดพื้นที่ปลูกข้าว นอกจากนี้ คณะกรรมการแผนข้าวครบวงจรที่มีมติลดพื้นที่ปลูกข้าว ด้วยการให้ปัจจัยการผลิต 2,000 บาทต่อไร่ นั้น อาจไม่เพียงพอ จึงจะเสนอ นบข.ให้สั่งการหรือบังคับให้พาณิชย์หาตลาดรับซื้อผลผลิตจากโครงการนี้ทั้งหมด